

Dâng hương tưởng niệm 761 năm ngày mất Thái sư Trần Thủ Độ

Sáng ngày 4/2, huyện Hưng Hà tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 761 năm ngày mất Thái sư Trần Thủ Độ (1264 - 2025). Dự lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Hưng Hà cùng đông đảo con cháu họ Trần và nhân dân trong huyện.

Thái sư Trần Thủ Độ sinh năm Giáp Dần (1194) ở Lưu Gia, Tinh Cương, hương Đa Cương (nay là làng Lưu Xá, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà). Sau khi nhà Trần được thành lập vào cuối năm 1225, ngài đã giúp vua Trần dẹp yên giặc giã trong nước, làm cho quốc gia Đại Việt cường thịnh trở lại. Ngài được vua Trần Thái Tông phong làm Thống quốc Thái sư, nắm giữ mọi binh quyền. Ngay từ những năm đầu triều Trần, ngài đã sắp xếp và tổ chức lại bộ máy hành chính; để cao tư tưởng pháp trị, đề ra luật lệ, quy chế hành chính. Ngài có công lớn trong việc phát triển kinh tế, mở mang giáo dục, mở mang bờ cõi, đắp đê ngăn lũ, phát triển nông nghiệp, ngành nghề thủ công truyền thống, đào tạo nhân tài... Tháng 12 năm Đinh Tỵ (tháng 1/1258), quân Nguyên Mông

tiến vào lưu vực sông Hồng. Trước thế giặc mạnh, vua Trần Thái Tông phải rút xuống phía Nam. Thái sư Trần Thủ Độ giữ vững tinh thần, lãnh đạo cuộc phản công đánh vào Đông Bộ Đầu buộc giặc phải rút chạy về nước, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất. Thái sư Trần Thủ Độ là nhân vật kiệt xuất, đi đầu trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Năm 1264, ngài qua đời và được truy tặng Thượng phụ Thái sư Trung Vũ Đại Vương. Hiện lăng mộ của ngài được đặt tại xã Liên Hiệp, cận

kê lăng mộ Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, cán bộ, nhân dân và đông đảo du khách thập phương đã dâng hương tưởng nhớ công lao của Thái sư Trần Thủ Độ. Trong không khí linh thiêng, thành kính, các đại biểu và nhân dân nguyện tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng của cha ông, đoàn kết, sáng tạo làm cho "Hào khí Đông A" mãi mãi trường tồn, lan tỏa và bùng sáng trong tâm hồn mỗi người con đất Việt; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh để xứng danh mảnh đất phát tích, khởi nghiệp của vương triều Trần.

LÀM AN

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội đền Trần

Chiều ngày 4/2, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội đền Trần, xã Tiến Đức (Hưng Hà). Lễ hội đền Trần năm 2025 diễn ra từ ngày 10 - 14/2 (ngày 13 - 17 tháng Giêng) với nhiều hoạt động đặc sắc kỷ niệm 800 năm ngày sáng lập vương triều Trần (1225 - 2025), mang đến không khí hào hùng và trang nghiêm với nhiều nghi thức truyền thống như lễ tế mở cửa đền, lễ rước nước và lễ bái yết. Tâm điểm là lễ khai mạc vào tối

ngày 10/2 (13 tháng Giêng) kết hợp trang trọng giữa phần lễ và phần hội. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật "Rạng rỡ Thái Bình - miên Thánh Mẫu, đất Thánh Nhân, dấu thiêng Phật pháp" được đầu tư quy mô với những màn trình diễn giàu tính nghệ thuật và ý nghĩa lịch sử, hứa hẹn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách. Đến thời điểm này, huyện Hưng Hà đã hoàn thiện kịch bản chương trình lễ khai mạc và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức các nghi lễ truyền thống; hoàn thiện

việc trang trí khánh tiết, tuyên truyền trực quan tại di tích, các trục đường và thiết lập, cung cấp mã QR triển khai lắp đặt tại khu vực lễ hội phục vụ du khách; sẵn sàng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; sửa chữa, nâng cấp, lắp đặt camera, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng và điện trang trí trong khuôn viên di tích... Tại buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức các nghi lễ truyền thống; hoàn thiện

Lễ hội đền Hét diễn ra từ ngày 3 - 6/2/2025

Chiều ngày 4/2, huyện Thái Thụy tổ chức dâng hương lễ hội đền Hét, xã Thái Thượng. Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tới dự.

Đền Hét là nơi thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão, vị tướng thời vua Trần Nhân Tông. Ông là người tài cao, tinh thông võ nghệ, giỏi phép dụng binh. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đền Hét là địa điểm tập kết liên lạc và họp bàn kháng chiến của tổ chức cách mạng, dân quân, du kích và bộ đội chủ lực. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, nhiều lần di chuyển, đền Hét được bảo tồn, trùng tu, tôn tạo khang trang và lưu giữ nguyên vẹn các sắc phong thời Lê - Nguyễn, thần tích chữ Hán, câu đối, cặp song mã và bia đá cổ. Năm 1993, Bộ Văn hóa và Thông tin đã cấp bằng công

nhận đền Hét là di tích lịch sử cấp quốc gia. Năm 2025, lễ hội đền Hét diễn ra từ ngày 3 - 6/2 (ngày 6 - 9 tháng Giêng). Lễ hội chính được tổ chức vào ngày 5/2 với các nghi thức tế lễ, rước kiệu, dâng hương cúng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian như vật cầu, vật dờ... mang sắc thái riêng của người dân ven biển.

NGUYỄN THẨM

Hội thi tằm trấu cánh phượng tại lễ hội chùa Keo mùa xuân

Trong khuôn khổ lễ hội chùa Keo mùa xuân, chiều ngày 4/2, tại di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, xã Duy Nhất (Vũ Thư) đã diễn ra hội thi tằm trấu cánh phượng.



Các thành viên đội làng Keo tham gia hội thi tằm trấu cánh phượng.

Tham gia hội thi, gần 30 thành viên đến từ 3 đội thi thuộc 2 xã Duy Nhất, Song An đã thể hiện tài năng khéo léo qua việc tằm trấu đạt kỹ thuật, chất lượng. Với thời gian từ 20 - 30 phút, các đội đều tằm được trên 200 miếng trấu. Ban tổ chức đã lựa chọn đội chiến thắng dựa trên số lượng miếng trấu trên khay, kỹ thuật tằm, hình thức trình bày khay trấu. Mỗi khay trấu được các đội thi chuẩn bị nguyên liệu chu đáo để khi thưởng thức miếng trấu mang vị cay thơm của lá trấu không, vị chát của vỏ, vị ngọt bùi của cau, vị nồng nàn của vôi.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các đội. Khay trấu được các đội tham gia hội thi mời du khách dự lễ hội thưởng thức, là món quà ý nghĩa đầu xuân.

TÙ ANH



Tết đậm ấm, an vui

Từ thành thị đến nông thôn ngập tràn sắc xuân. Người dân Thái Bình đã đón một cái tết cổ truyền đậm ấm, an vui; sau tết mọi người trở lại guồng quay của cuộc sống hối hả, thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác với quyết tâm năm mới giành nhiều thắng lợi mới.

Cùng với nhân dân cả nước, người dân Thái Bình đón tết Nguyên đán Ất Ty 2025 trong niềm vui quê hương có sự chuyển mình mạnh mẽ, đạt được nhiều thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực. Các ngành, địa phương đã quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Ất Ty 2025 vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; đồng thời, giữ gìn nét đẹp truyền thống văn hóa của quê hương; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Toàn tỉnh đã tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên về vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng, đảng viên cao tuổi đảng, các đối tượng chính sách xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường phòng, chống dịch bệnh. Trong những ngày giáp tết, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị và việc trực tết, bảo đảm công việc trong tết tại một số ngành và các địa phương; trong đó, chú trọng chỉ đạo các cơ sở y tế phục vụ kịp thời, chu đáo cho bệnh nhân trong dịp tết; tăng cường phòng, chống dịch bệnh.

Hà) chia sẻ: Là hộ nghèo của xã nên tết năm nào tôi cũng nhận được quà của Ủy ban MTTQ tỉnh và doanh nghiệp trao tặng. Với người nghèo có thêm những phần quà là có thêm niềm vui trong những ngày tết. Chúng tôi thật sự biết ơn Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã luôn quan tâm chăm lo cho người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau. Tết đến, từ phố phường đến làng quê đều rộn tiếng ca vui, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ " Mừng Đảng - Mừng Xuân". Trong không khí phấn khởi ấy, Thái Bình đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết. Toàn tỉnh tổ chức các đối tượng chính sách xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường phòng, chống dịch bệnh. Trong những ngày giáp tết, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị và việc trực tết, bảo đảm công việc trong tết tại một số ngành và các địa phương; trong đó, chú trọng chỉ đạo các cơ sở y tế phục vụ kịp thời, chu đáo cho bệnh nhân trong dịp tết; tăng cường phòng, chống dịch bệnh.

thể tham gia dự trữ và bình ổn giá trong dịp tết, vì vậy các loại hàng hóa đa dạng, giá cả ổn định phục vụ người tiêu dùng. Trước và trong tết, toàn bộ lưới điện 220kV, 110kV được vận hành tuyệt đối an toàn, ổn định, bảo đảm đủ nhu cầu điện cho nhân dân. Ngành giao thông cùng với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác bảo đảm giao thông vận tải; tăng cường kiểm tra an toàn biển, bãi, các phương tiện giao thông thủy, bộ; kịp thời xử lý xe khách, xe hợp đồng trái hình, xe dù trên địa bàn; rà soát các tuyến đường, nhất là đường đang thi công, bổ sung cọc tiêu, biển báo tại các điểm giao thông xung yếu, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại. Cùng với đó, các cấp, các ngành và nhân dân đều nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Vì vậy, trên địa bàn tỉnh không xảy ra ngộ độc thực phẩm đáng ngại, không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm. Dịp tết, các lực lượng quân sự, công an, biên phòng phối hợp cùng các ngành, địa phương đồng loạt triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và đấu tranh ngăn chặn các vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tổ chức thường trực sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong tết ổn định, không xảy ra khiếu kiện đông người, trọng án và các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng. Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Cùng với duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp, tham mưu các giải pháp thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng. Đến hết ngày 20/1, toàn tỉnh đã thẩm nhập 3.964 thanh niên. Trước tết, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác tuyển quân tại các huyện, thành phố. Các địa phương tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên nhập ngũ năm nay; tổ chức giao lưu, thăm, tặng quà tân binh. Nhìn chung, tu dưỡng của thanh niên nhập ngũ ổn định, sẵn sàng lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, quân số nhập ngũ đạt 110,4% so với chỉ tiêu giao quân, trong đó 1.144 thanh niên có đơn tình nguyện. Đến ngày 28/1, toàn tỉnh đã tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ. Đến thời điểm này, các điều kiện đã sẵn sàng tổ chức lễ giao quân vào 8 giờ ngày 13/2. Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bút phá, tạo nên trạng thái hưng phấn Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng, sẵn sàng cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với tinh thần "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả, tăng tốc bút phá", Đảng bộ và nhân dân Thái Bình kiên quyết năm mới Ất Ty 2025 bằng các hoạt động nhiều ý nghĩa: Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025); các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"; tổ chức phát động doanh nghiệp thi đua sản xuất, kinh doanh và tổ chức các đoàn đi thăm, động viên doanh nghiệp... Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân ra đồng sản xuất vụ xuân bảo đảm khung thời vụ tốt nhất. Trên công trường, trong các nhà máy, xí nghiệp rộn ràng tiếng máy, khí thế lao động, sẵn sàng đang khẩn trương hơn bao giờ hết để tạo ra nhiều cửa cải, làm giàu cho quê hương. Mùa xuân mới đã đến và cũng là lúc khởi đầu cho chặng đường về đích của nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng với thành tựu của 4 năm qua sẽ là tiền đề quan trọng, là bộ phận để Thái Bình vươn mình mạnh mẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số và hoàn thành ở mức tối nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

MẠNH CƯỜNG

Bệnh viện tuyến huyện hướng tới y tế số

Không chỉ mang lại lợi ích cho người bệnh, chuyển đổi số còn giúp các đơn vị y tế thuận lợi hơn trong việc quản lý, giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công việc của cán bộ, nhân viên y tế, hạn chế tối đa nguy cơ sai sót. Cùng với các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, các bệnh viện tuyến huyện đã triển khai nhiều giải pháp đầy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hướng tới y tế số. Nếu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn được Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy coi là giải pháp trọng tâm thì việc đẩy mạnh công nghệ thông tin, chuyển đổi số lại được xem là giải pháp mũi nhọn, tạo đòn bẩy để phát triển. Đến nay, Bệnh viện đã đạt được nhiều kết quả trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Ông Đoàn Đức Trọng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy cho biết: Hiện 100% hồ sơ thanh toán bảo hiểm y tế được đẩy lên cổng quản trị của bệnh viện, 100% bệnh nhân được gửi giấy ra viện lên cổng thông tin điện tử bảo hiểm. 100% giấy khám sức khỏe lái xe được gửi lên cổng giám định và ký số... Để tạo thuận lợi cho người dân khi đến khám chữa bệnh, Bệnh viện cũng đầu tư thiết bị đọc mã vạch đặt ở nhiều khu vực, tiếp nhận đăng ký khám chữa bệnh sử dụng căn cước công dân gắn chip và y tế thông minh, y tế từ xa, y tế dữ liệu, y tế tự động hóa và

đã có hơn 9.910 lượt sử dụng thẻ căn cước công dân đi khám chữa bệnh. Ngoài ra, Bệnh viện đã triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt bằng hình thức quét mã QR tĩnh và phát hành hóa đơn điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý khám chữa bệnh; duy trì kết nối thông tin kê đơn thuốc lên trang kê đơn thuốc điện tử; phần mềm quản lý bệnh viện HIS đã triển khai thực hiện được bệnh tin kê đơn thuốc lên trang kê đơn thuốc điện tử; phần mềm quản lý bệnh viện HIS đã triển khai thực hiện được bệnh tin kê đơn thuốc lên trang kê đơn thuốc điện tử; phần mềm quản lý bệnh viện HIS đã triển khai thực hiện được bệnh tin kê đơn thuốc lên trang kê đơn thuốc điện tử. Về bệnh án điện tử, cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được chuẩn bị và đang chờ nâng cấp phần mềm. Trong năm 2025, Bệnh viện sẽ hoàn thiện việc nâng cấp phần mềm và chữ ký số để triển khai thực hiện được bệnh án điện tử. Bệnh viện đang tiếp tục xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, chuẩn hóa, đồng bộ, đáp ứng sự chỉ đạo, điều hành của ngành y tế, bảo đảm các phần mềm quản lý hoạt động thông suốt, an toàn, bảo mật.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải, chuyển đổi số được coi là mục tiêu hàng đầu trong phát triển bệnh viện. Năm 2024, Bệnh viện đã chuẩn bị nguồn lực thực hiện chuyển đổi số. Cụ thể, về phần mềm, Bệnh viện đã thay đổi phần mềm quản lý bệnh viện, thực hiện kết nối liên thông với phần mềm lưu trữ, quản lý hình ảnh... Ông Phạm Văn Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: Thực hiện 6 nhiệm vụ cốt lõi chuyển đổi số của ngành y tế như y tế kỹ thuật số, y tế thông minh, y tế từ xa, y tế dữ liệu, y tế tự động hóa và y tế blockchain. Đến nay, Bệnh viện đã thực hiện được 4 nhiệm vụ còn y tế tự động hóa và y tế blockchain chưa thực hiện được. Xác định y tế dữ liệu có vai trò quan trọng, từ đó có thể xây dựng chiến lược về mô hình bệnh tật. Do đó, Bệnh viện đã chú trọng triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng đã triển khai các kiosk lấy số tự động, đăng ký khám chữa bệnh thông minh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chuyển đổi số Bệnh viện còn gặp một số khó khăn, nhất là về kinh phí. Hy vọng, trong năm 2025, Bệnh viện sẽ triển khai được bệnh án điện tử theo kế hoạch đề ra, đồng thời tiếp tục thực hiện y tế từ xa giao ban, hội chẩn từ xa... So với những năm trước, có thể thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại các bệnh viện tuyến huyện đã có những chuyển biến rõ rệt từ đăng ký khám chữa bệnh bằng căn cước công dân, liên thông giấy khám sức khỏe, giấy chứng sinh đến lưu trữ cho bệnh nhân nằm điều trị nội trú... Dù hiện nay trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những khó khăn, thách thức song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, ngành y tế và sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên các đơn vị, công tác chuyển đổi số tại các bệnh viện sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, mang đến sự hài lòng cho người dân khi đến khám chữa bệnh.

HOÀNG LÃNH



Nhân viên Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải hướng dẫn người dân lấy số tự động đăng ký khám chữa bệnh.